



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๓๙

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ตามที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่ การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังเหนือ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ปรากฏว่าไม่พบปัญหาและอุปสรรค ในการใช้มาตรการดังกล่าว และขออนุญาตนำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.wangnueahospital.com](http://www.wangnueahospital.com) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ




-ทราบ/อนุญาต

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)	
Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางธัญชิตา ใจตรง) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	